

# Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 24/7, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, thư ký đoàn kiểm tra theo Quyết định 1114, 1115-QĐ/TU, ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc kiểm tra được tiến hành đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đàng úy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đồng chí Bí thư Huyện ủy Hưng Hà, Quỳnh Phụ, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo báo cáo của các đoàn kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra đã quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả; đã chủ động cụ thể hóa, xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU. Trong giai đoạn 2021 - 2023 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

của Nghị quyết số 09-NQ/TU, đạt được một số kết quả, cụ thể: Toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 1.998,942ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây lâu năm, cây hàng năm; đã xây dựng, thực hiện 10 mô hình điểm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, toàn tỉnh có 270 hợp tác xã thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với trên 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; có 48 hợp tác xã đã xây dựng được 56 thương hiệu, nhãn mác; có 181 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng chí đề nghị đơn vị liên quan tiếp tục ý kiến của các đại biểu, bổ sung hoàn thiện báo cáo và các văn bản chỉ đạo và dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chính thức ban hành.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đảng viên và một số nội dung về công tác cán bộ.

ĐAO QUYÊN - ANH ĐÀN

## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kiến Xương. Cùng đi có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đổng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm mẹ Bùi Thị Mão, sinh năm 1927, thôn 3, xã Vũ Quý, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Khắc Dân, hy sinh năm 1979 tại chiến trường Tây Ninh; thăm ông Đỗ Văn Nghiễn, thương binh với tỷ lệ thương tật 81%, thôn 4, xã Vũ Quý. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thương binh, thân nhân liệt sĩ và các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà mẹ Bùi Thị Mão và thương binh Đỗ Văn Nghiễn, đồng thời mong muốn người có công và thân nhân người có công phát huy truyền thống gia đình tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có những hoạt động thiết thực hơn nữa, thường xuyên quan tâm

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chính sách hậu phương quân đội.

Các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương; hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đổng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm mẹ Nguyễn Thị Cự, sinh năm 1929, thôn An Kỳ Tây, xã Quỳnh Minh, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Tiến Sang, hy sinh năm 1979 tại mặt trận Tây Nam. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống hàng ngày của mẹ. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà mẹ Nguyễn Thị Cự, chúc mẹ luôn mạnh khỏe, động viên con cháu con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Đạo, thôn An Kỳ Đông, xã Quỳnh Minh, thương binh với tỷ lệ thương tật 51%, bị địch bắt tù đày và nhiễm chất độc hóa học, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ biết ơn sâu sắc trước những cống hiến

của các thương bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc thương binh Nguyễn Văn Đạo và gia đình nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương sáng để các con cháu noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực nhất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cảm ơn sự quan tâm thường xuyên, kịp thời của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây sẽ là nguồn động viên để gia đình chính sách, người có công nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng tại các địa phương.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; đề nghị các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng.

# Đau đầu nỗi lòng thân nhân liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa nhưng đến nay gần 2.500 liệt sĩ huyện Vũ Thư vẫn chưa "trở về" quê hương. Thân nhân các liệt sĩ vẫn đau đầu chờ mong tìm được hài cốt người thân để người ngoài nổi mất mát, nhớ thương...



Người dân, đoàn viên, thanh niên xã Việt Thuận (Vũ Thư) tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã.

Một ngày tháng bảy, cùng các thanh niên tiến hành tổng vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ xã, ông Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Thuận (Vũ Thư) lặng lẽ ngắm nhìn từng phần mộ, gương mặt đượm buồn. Nghĩa trang còn chỗ nhưng anh trai ông, liệt sĩ Đặng Xuân Xứng chưa về. Nhập ngũ năm 1970 khi mới 17 tuổi, hai năm sau, chiến sĩ Đặng Xuân Xứng đã hy sinh, nằm lại giữa núi rừng Kon Tum. Hơn 50 năm qua, gia đình ông Hải đã rất nhiều lần đi tìm kiếm hài cốt anh trai. Bản thân ông Hải đã 2 lần, năm 2009 và năm 2020 "khăn gói" vào chiến trường xưa của anh trai, có sự trợ giúp của các cơ quan chức năng tìm hài cốt anh nhưng đến nay chưa có kết quả. Lời di nguyện của bố mẹ trước khi qua đời là cố gắng tìm được hài cốt liệt sĩ Đặng Xuân Xứng đưa về quê hương, đến nay ông Hải vẫn chưa thực hiện được. Trong tim ông vẫn luôn đau đáu, khát khao một ngày nào đó sẽ tìm được hài cốt anh trai để đưa về quê nhà.

Bà Hà Thị Ty, thôn Thanh Bản, xã Xuân Hòa có 2 anh ruột là Hà Văn Dân và Hà Văn Ro hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. "Suốt mấy

chục năm khi còn sống, mẹ tôi - mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Muôn luôn nhắc nhở tôi ngày ngày trong lòng tin tức về 2 người con liệt sĩ; nhưng cuối cùng không đợi được, bà mất năm 2011. Gia đình tôi có 5 chị em, hiện nay chỉ còn lại tôi và 1 chị gái, đều đã hơn 70, 80 tuổi. Tâm nguyện của chị em tôi là tìm, đưa hài cốt của 2 anh về quê hương thờ phụng, khói hương chu đáo cho các anh" - bà Ty nghẹn ngào chia sẻ.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Vũ Thư có trên 5.800 liệt sĩ, trong đó gần 2.300 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang nhân dân tại quê hương. Ngoài trừ số ít liệt sĩ đang được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh, thành phố khác, còn lại gần 2.500 hài cốt liệt sĩ hiện chưa có thông tin, chưa tìm được.

Ông Phạm Văn Uyên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Những năm qua, huyện đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị chức năng và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục trong công tác tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là đến nay còn rất ít thông tin hoặc không có thông tin

về đơn vị của liệt sĩ, nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ. Thứ hai là sau nhiều năm, đến nay nơi chôn cất các liệt sĩ xưa đã có sự thay đổi rất lớn về địa hình, hiện trạng đất đai, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ. Có liệt sĩ xác định được khu vực hy sinh, chôn cất nhưng lại "nằm" cùng với hàng trăm liệt sĩ khác, đều là các ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Hiện nay, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ, sinh phẩm thân nhân liệt sĩ của các đơn vị chức năng quá tải, thân nhân liệt sĩ phải chờ đợi khá lâu, 1 năm, thậm chí 3, 4 năm mới có kết quả.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, huyện Vũ Thư thực hiện phương châm "còn thông tin về liệt sĩ còn tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập". Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn góp phần làm vơi bớt nỗi đau, sự mất mát, ngóng trông của các thân nhân liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ qua.

QUỲNH LƯU

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm 1.380ha lúa mùa mới gieo cấy và 1.970ha rau màu bị ngập úng, trong đó tập trung tại huyện Vũ Thư. Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình khoanh vùng, vận hành tổ đa công suất các trạm bơm tiêu để khẩn trương rút nước cho diện tích cây trồng bị ngập.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 22 đến 16 giờ ngày 23/7 là 83,1mm, trong đó một số nơi mưa lớn hơn như xã Hùng Dũng (Hưng Hà) 135,2mm, Hùng Quan (Đông Hưng) 102,2mm. Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 20/7, trên địa bàn tỉnh cũng có mưa vừa, mưa to. Mưa lớn liên tiếp xảy ra vào cuối thời vụ gieo cấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất.

Ghi nhận tại xã Nguyên Xá (Vũ Thư) - địa phương có diện tích gieo trồng lớn, nhiều diện tích lúa mới xuống giống bị ngập, thiệt hại phần gieo cấy lại. Gia đình ông Phạm Văn Linh, thôn Kiến Xá có hơn 4 sào ruộng gieo trồng thiệt hại từ 50 - 70% diện tích. Ngay sau khi tan rã, ông Linh mua mạ, thuê nhân công cấy dặm bổ sung những diện tích khuyết thiếu để bảo đảm mật độ. Mỗi sào, ông Linh mất thêm từ 150.000 - 200.000 đồng tiền mạ, chưa kể tiền thuê công cấy.

Bên cạnh ruộng của ông Linh là mảnh ruộng 3 sào của gia đình anh Phạm Văn Mạnh cũng phải cấy lại. Anh Mạnh chia sẻ: Vụ mùa này, tôi mượn ruộng của người dân cấy 20 mẫu. Do chưa đầu tư được máy cấy nên toàn bộ diện tích tôi đều gieo trồng. Đến nay, hơn nửa diện tích lúa đã mất trắng vì ngập úng. Diện tích thiệt hại hầu hết nằm ở chân ruộng trũng, gieo cuối lịch thời vụ nên cây lúa còn thấp, chịu nước kém. Vụ mùa 3 năm trước cũng gặp tình cảnh tương

# Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa úng

tự nhưng mưa ngắn ngày, tôi sử dụng bơm đã chiến cứu lúa kịp thời. Vụ này mưa lớn lại kéo dài trong nhiều ngày, thoát nước không kịp. Ước tính thiệt hại trên 30 triệu đồng. Tuy nhiên, làm nông nghiệp cũng khó tránh khỏi rủi ro nên tôi đã mua giống, ngâm ủ, gieo lại mạ khay để thuê máy cấy, quyết tâm phủ kín diện tích.

Vũ Thư là địa phương có tỷ lệ gieo trồng cao. Đây là những diện tích rất dễ bị ảnh hưởng của mưa lớn, đặc biệt là những vùng sâu, trũng, không chủ động được việc tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, do mực nước trên hệ thống sông trực dâng cao, không thể tiêu ngang nên diện tích bị ngập úng lớn. Đến 17 giờ ngày 23/7, huyện Vũ Thư có khoảng 1.300ha lúa và 1.970ha rau màu bị ngập úng. Ông Nguyễn Văn Hòa, trạm trưởng trạm bơm Nguyễn Tiến Đoàn (Vũ Thư) cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tiêu úng cho 750ha canh tác của các xã: Vũ Thư, Vũ Đoài, Nguyễn Xá, Duy Nhất, Hồng Phong, Việt Thuận, những ngày qua, chúng tôi phân công lực lượng trực 24/24 giờ, vận hành 7/7 máy bơm với tổng công suất 28.000m<sup>3</sup>/giờ, tranh thủ từng giờ, từng phút để vận hành trạm bơm. Nhờ vậy, một số vùng nước đang rút dần. Hy vọng trời không tiếp tục mưa để tiêu thoát nước một cách nhanh nhất.

Ông Đào Văn Phán, Phó Trưởng phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho biết: Do ảnh hưởng của lũ, các cống triển sông khu vực Kiến Xương, Tiến Hải không tiêu được; các cống chính của đơn vị như: cống Lân 1, Lân 2, Hoàng

Môn tiêu liên tục từ ngày 10/7 đến nay. Ngoài ra, do lượng mưa tập trung ở các huyện phía Nam trùng thời kỳ bà con khép kín diện tích gieo cấy lúa mùa nên chúng tôi khoanh vùng, vận hành trạm bơm tiêu cho các vùng sâu trũng, úng nặng. Đến 8 giờ ngày 24/7, chúng tôi vận hành 20 công suất tiêu úng; 9 trạm bơm: Vũ Quý (Kiến Xương); Hiệp Trung, Sa Lưu (thành phố Thái Bình); Tân Phúc Bình, Nam Bi, Nguyệt Lăng, Phù Sa, Cự Lâm, Nguyễn Tiến Đoàn (Vũ Thư), bằng mọi cách tiêu úng nhanh nhất cứu lúa. Nhiều diện tích lúa đến nay được bảo vệ an toàn. Sáng ngày tới, việc tiêu bằng trọng lực gặp khó khăn do thủy triều và hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ do vậy, các đơn vị quản lý thủy nông tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn để vận hành các trạm bơm và điều tiết nước hợp lý, chủ động các biện pháp đối phó với những diễn biến bất thường.

Ngành nông nghiệp chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các địa phương hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật khắc phục, khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của mưa lớn. Tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh đối với diện tích lúa và cây màu không bị ảnh hưởng. Đối với diện tích có thể khôi phục được sau mưa lớn cần tiến hành diệt ốc bươu vàng, dặm tía bổ sung, chăm sóc phục hồi. Đối với những diện tích ngập úng không có khả năng phục hồi, hướng dẫn người dân chủ động sử dụng các giống ngắn ngày để gieo cấy lại.

NGÂN HUỖN



Nông dân xã Nguyên Xá (Vũ Thư) cấy dặm lại diện tích gieo trồng bị thiệt hại do ngập úng.